

Số: /BC-SKHCN

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thực hiện Văn bản số 305/UBND-TCĐNC ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN; việc quán triệt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sở KH&CN tiếp tục chỉ đạo quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại Sở KH&CN không trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định tại các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức (CC, VC) thuộc quyền quản lý.

3. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, đảm bảo phát huy quyền dân chủ cơ sở của các tổ chức quần chúng Công đoàn và Đoàn Thanh niên và công chức, viên chức trong việc tham gia quản lý tài chính, tài sản của cơ quan. Đồng thời tổ chức việc công khai tài chính và các việc CC, VC phải được biết, được bàn, được kiểm tra thực hiện như: Phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm, kế hoạch đào tạo, thực hiện chế độ chính sách về quyền lợi, lợi ích của CC,VC, hạn mức kinh phí được duyệt, kinh phí phân bổ cho từng lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đến

từng Phòng, đơn vị trong cơ quan. Thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho CC,VC trong cơ quan như: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CC, VC trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, xét nâng lương định kỳ, đóng BHYT, BHXH, tuyển dụng, đánh giá công chức hằng năm,..v.v...

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

- Công tác phòng, chống tham nhũng được Cấp ủy, Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, vai trò của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan đã góp phần tích cực chỉ đạo và áp dụng nhiều biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, sai phạm trong cơ quan. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở KH&CN được duy trì thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đạt được hiệu quả cao và không phát sinh trường hợp tham nhũng tại cơ quan. Các đơn vị trực thuộc Sở đã ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là các hoạt động cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

- Các nhiệm vụ, kế hoạch, công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác cán bộ, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC,... được duy trì và công khai, minh bạch; kịp thời ban hành kế hoạch công tác ngay từ đầu năm sát với yêu cầu thực tế và nhiệm vụ được giao; gắn liền công tác thanh tra, kiểm tra với việc phát hiện, phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thông qua tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, CC, VC giữ vững được phẩm chất chính trị, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Công khai, dân chủ, điều hành các nguồn vốn, kinh phí được giao, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Chấp hành nghiêm các quy định về trang bị và sử dụng tài sản; về chi tiêu mua sắm tài sản, thanh toán công tác phí, sử dụng phương tiện, tài sản trong cơ quan đơn vị; công tác tổ chức, hội họp, sơ kết, tổng kết, ...

- Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, đồng thời xây dựng các tiêu chí thi đua, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, công khai, minh bạch trong hoạt động, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; kê khai tài sản, thu nhập; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... đã nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Sở KH&CN không phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực, cũng như không có phản ánh về tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, công dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (đề b/cáo);
- Thanh tra tỉnh ;
- Lãnh đạo Sở;
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tấn Quang